



**ข่าว สกอ.**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวราชการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

**ไทยรัฐ**  
กรอบข่าย

Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

**Section:** First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

**วันที่:** จันทร์ 4 เมษายน 2559

**ปีที่:** 67

**ฉบับที่:** 21258

**หน้า:** 15(บน)

**Col.Inch:** 28.82 **Ad Value:** 46,112

**PRValue** : 138,336

**หัวข้อข่าว:**

# ม.เอกชนบอกความเท่าเทียมกับภาครัฐ

## ● ผลิตภัณฑ์คัพรีทียองบาศาติ ● อยู่ปีกกันเปิดหลักสูตรในต่างประเทศ

รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอกชนมีจำนวนกว่า 100 แห่ง ถือเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาล ในการผลิตบัณฑิตและสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ม.เอกชนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมรับใช้ประเทศไปแล้วหลายแสนคน และในการผลิตบัณฑิตก็ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาล ถือเป็นภาระที่ประหยัดงบประมาณของประเทศ แต่ในเรื่องการกำกับดูแลกลับพบว่าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในส่วนของ ม.เอกชน ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือแนวทางที่เอื้อให้ ม.เอกชน ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีข้อกำหนดหลายเรื่อง มีลักษณะสองมาตรฐาน คือ อุ่ม ม.รัฐ แต่กีดกันการพัฒนา ม.เอกชน ขณะเดียวกัน สกอ.ก็ยังไม่เข้าใจการกำกับดูแล ม.เอกชน

อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สกอ.ต้องเปลี่ยนบทบาทให้เท่าทันยุคสมัย โดยต้องมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ใช่กำกับดูแล เช่น ควรมีการส่งเสริม เปิดกว้างให้ ม.เอกชน สามารถไป

เปิดหลักสูตรความร่วมมือในต่างประเทศได้ ไม่ใช่สร้างกฎหมาย ขอบังคับ มาควบคุม เพราะการไปเปิดหลักสูตรในต่างประเทศได้นั้น มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามกรอบของประเทศนั้นๆซึ่งได้รับมาตรฐานอยู่แล้ว สกอ.ควรเปลี่ยนบทบาทของตนเอง สร้างกลไกกำกับดูแลที่เอื้อประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยอยากให้พิจารณาปรับ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ที่เอื้อประโยชน์หรือมีแนวปฏิบัติต่อ ม.เอกชน เช่นเดียวกับการกำกับดูแล ม.ของรัฐ เพราะกฎหมายควบคุมระหว่าง ม.รัฐ และ ม.เอกชนมีความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งที่ ม.เอกชนมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเช่นเดียวกับ ม.รัฐ.